

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021

\*  
Số 11 - NQ/ĐU

## NGHỊ QUYẾT

### Phiên họp lần thứ IV, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI

Ngày 06/4/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp khóa XI đã họp phiên họp thường kỳ lần thứ IV với sự có mặt của 20/24 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ (vắng 04 đồng chí có lý do). Tham dự phiên họp có các đồng chí đại diện các tập thể, cá nhân được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khen thưởng Bằng khen (đối với nội dung 1). Nội dung phiên họp bao gồm: i) Trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm liên tục (từ năm 2016 đến năm 2020); ii) Đánh giá kết quả công tác Quý I/2021 và nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2021 của Đảng ủy Bộ; iii) Thảo luận, thông qua dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; iv) Báo cáo quyết toán kinh phí năm 2020 của Đảng ủy Bộ Tư pháp. Tại phiên họp, sau khi nghe báo cáo, đề xuất của Ban Thường vụ, Văn phòng Đảng - Đoàn thể và các ý kiến phát biểu, Ban Chấp hành Đảng Bộ đã thảo luận và thống nhất như sau:

#### **1. Về trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm liên tục (từ năm 2016 đến năm 2020)**

Căn cứ vào thành tích đã đạt được của các tập thể và cá nhân trong 05 năm liên tục (từ năm 2016 đến năm 2020), Đảng ủy Bộ đã xét trình; Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã quyết định trao tặng Bằng khen cho 03 tổ chức đảng và 02 đảng viên có thành tích xuất sắc trong 05 năm liên tục (từ năm 2016 đến năm 2020). Đảng ủy Bộ Tư pháp ghi nhận và biểu dương đối với 03 tổ chức đảng và 02 đảng viên về những thành tích đã đạt được và mong muốn tiếp tục nhận được đóng góp tích cực hơn nữa cho hoạt động chung của Đảng Bộ trong thời gian tới.

#### **2. Về đánh giá kết quả công tác Quý I/2021 và nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2021 của Đảng ủy Bộ**

Ban Chấp hành Đảng Bộ đánh giá cao công tác chuẩn bị dự thảo báo cáo của Văn phòng Đảng - Đoàn thể; cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả



công tác Quý I/2021; nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2021 của Đảng ủy Bộ và các ý kiến phát biểu tại phiên họp. Trong Quý II/2021, đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ triển khai thực hiện việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo Kế hoạch của Đảng ủy Bộ; phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm công tác 06 tháng đầu năm 2021; có biện pháp khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên viết tin bài giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Giao Văn phòng Đảng - Đoàn thể tiếp thu các ý kiến phát biểu tại phiên họp để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo báo cáo trình Thường trực Đảng ủy Bộ ký ban hành để triển khai thực hiện trong toàn Đảng Bộ.

### **3. Về dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng**

Sau khi nghe Văn phòng Đảng - Đoàn thể trình bày dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng Bộ đã thảo luận, cơ bản nhất trí với cơ cấu, bố cục, các nội dung cơ bản của dự thảo Chương trình hành động và các ý kiến phát biểu tại phiên họp. Để hoàn thiện dự thảo chương trình hành động, đề nghị Văn phòng Đảng - Đoàn thể nghiên cứu, bổ sung nội dung liên quan đến lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị; phối hợp chặt chẽ với Viện Khoa học pháp lý trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chương trình hành động của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa Đảng ủy Bộ và Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong Bộ Tư pháp. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ tiếp tục nghiên cứu, góp ý trực tiếp vào dự thảo Chương trình hành động và gửi về Văn phòng Đảng - Đoàn thể trước ngày 09/4/2021 để kịp thời tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động trình Bí thư Đảng ủy Bộ xem xét, ký ban hành trong thời điểm thích hợp và triển khai thực hiện trong toàn Đảng Bộ.

### **4. Về dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương**

Sau khi nghe Văn phòng Đảng - Đoàn thể trình bày dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ban Chấp hành Đảng Bộ đã thảo luận, cơ bản nhất trí với cơ cấu, bố cục và các nội dung cơ bản của dự thảo Chương trình hành động. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ tiếp tục nghiên cứu,



góp ý trực tiếp vào dự thảo Chương trình hành động đề gửi về Văn phòng Đảng - Đoàn thể trước ngày 09/4/2021 để kịp thời tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo trình Bí thư Đảng ủy Bộ ký ban hành và triển khai thực hiện trong toàn Đảng Bộ.

### 5. Về Báo cáo công tác thu chi tài chính của Đảng ủy Bộ năm 2020

Sau khi nghe Văn phòng Đảng - Đoàn thể báo cáo về công tác thu chi tài chính năm 2020 của Đảng ủy Bộ, Ban Chấp hành Đảng Bộ đã tiến hành thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo Báo cáo.

Trên đây là Nghị quyết phiên họp lần thứ IV, Ban Chấp hành Đảng Bộ khóa XI, Đảng ủy Bộ thông báo đề các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và các đơn vị, cá nhân có liên quan biết và tổ chức thực hiện nghiêm túc. /x

#### Nơi nhận:

- Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (đề b/c);
- Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp (đề b/c);
- Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp (đề b/c);
- Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp (đề b/c);
- Các Ủy viên BCHĐB, UBKT, các Ban của đảng ủy, các tổ chức đảng trực thuộc (đề t/h);
- Các tổ chức CT-XH thuộc Bộ (đề t/h);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (đề đăng tin);
- Lưu VP Đảng - Đoàn thể.

**T/M BAN CHẤP HÀNH**



**Phan Chí Hiếu**